



Đua thuyền Rowing - niềm tự hào của thể thao Thái Bình

(Tiếp theo và hết)

KỶ 3: TÂM HUỆYẾT VÀ TRẦN TRỞ CỦA NGƯỜI THẦY

Đang sau thành công của những VĐV, không thể không kể đến những người thầy của họ - đó chính là các huấn luyện viên (HLV). HLV Nguyễn Thị Hà, bộ môn đua thuyền Rowing Thái Bình có thể nói là một người thầy xuất sắc của những học tử xuất sắc. Trước mỗi giải đấu, gác lại công việc gia đình, hàng tháng trời HLV Nguyễn Thị Hà kể bên các VĐV trẻ để chuẩn bị từng bài tập, bữa ăn, giấc ngủ, mong sao lứa VĐV nào cũng có thể thành công.

Mẹ của 17 đứa con

Trên chuyến xe đưa các VĐV trẻ bộ môn đua thuyền Rowing lên tập trung cùng đội tuyển Thái Bình tại Hà Nội, chốc chốc, đang dở câu chuyện, HLV Nguyễn Thị Hà lại hỏi: Đỡ

say xe chưa con ơi? Cố gắng ngủ một chút đi... Những câu hỏi han, nhắc nhở nhẹ nhàng mà liên tục trong suốt chuyến đi khiến cho người ta nghĩ đến một người mẹ với những đứa con ở tuổi mới lớn của mình. HLV Nguyễn Thị Hà đang có tới 17 đứa con như



HLV Nguyễn Thị Hà hướng dẫn VĐV trẻ tập luyện với máy tập chèo thuyền Rowing.

thế! Trong đó, ngoài các VĐV Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiền đang được tập luyện tại đội tuyển quốc gia và 3 VĐV đang được tập tại đội tuyển trẻ quốc gia còn 12 VĐV ở độ tuổi từ 13 - 18 đang được HLV Nguyễn Thị Hà trực tiếp quản lý.

Nói về những "đứa con" của mình, HLV Nguyễn Thị Hà chia sẻ: Vì đua thuyền Rowing không phải bộ môn được tập luyện ở phong trào thể thao quần chúng nên mặc dù đội tuyển của Thái Bình trong những năm qua gặp rất nhiều thành công nhưng lại có ít người biết đến. Trái ngược với bóng chày, bóng đá, cầu lông, bơi lội... đã có thể mạnh ở phong trào quần chúng nên tuyển sinh thuận lợi, bộ môn đua thuyền thậm chí phải tuyển sinh bằng hình ảnh. Tức là mang hình ảnh, video đạt giải, tập luyện của VĐV Thái Bình tới cho học sinh, phụ huynh xem trong quá trình tìm kiếm tài năng mới. Kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là có VĐV trong đội tuyển khi đã đạt giải quốc tế, bố mẹ mới hiểu bộ môn đua thuyền Rowing mà con đang tập luyện là như thế nào.

Khó khăn trong tuyển sinh là vậy, nhưng HLV Nguyễn Thị Hà luôn tự hào đội tuyển của Thái Bình hiện nay không thiếu những tài năng. Như tại giải đua thuyền Rowing vô địch trẻ quốc gia năm 2023 diễn ra vào tháng 7 vừa qua, đội Thái Bình đạt giải nhì toàn đoàn. Niềm vui là sau mỗi mùa giải vô địch quốc gia, lại có thêm những VĐV của Thái Bình được tuyển chọn lên tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia rồi đội tuyển quốc gia, cho thấy công tác đào tạo đang đi đúng hướng. Mấu chốt của điều đó là ngay ở khâu lựa chọn VĐV luôn được ban huấn luyện thảo luận kỹ càng.

HLV Nguyễn Thị Hà chia sẻ: Mỗi VĐV bước chân vào đội tuyển đua thuyền Rowing là mỗi câu chuyện khác nhau. Như đối với Hà Thị Vui, khi tôi gợi ý em chuyển hướng sang tập luyện đua thuyền Rowing, ngay lập tức Vui nắm lấy và trần trong có hội này. Mặc dù không có thể mạnh về ngoại hình, nhiều khi không được đánh giá cao nhưng em đã chinh phục ban huấn luyện đội tuyển Thái Bình cũng như đội tuyển quốc gia bởi sự chăm chỉ, cần cù, nỗ lực học hỏi và quyết tâm vươn lên đáng kinh ngạc mà không phải VĐV nào cũng có được. Còn đối với VĐV Bùi Thị Thu Hiền, có thể mạnh về ngoại hình như chiều cao nổi trội, sải cánh tay dài, thân hình mảnh mai phù hợp với các nội dung thuyền hạng nhẹ nhưng phải mất một thời gian HLV mới có thể thuyết phục em đi theo đua thuyền. Niềm vui là Hiền tiến bộ rất nhanh, thể hiện bản lĩnh và ý chí trong thi đấu, hiện nay em được đánh giá cao tại đội tuyển quốc gia, là một trong những VĐV trẻ

được định hướng tham gia nhiều giải đấu quốc tế thời gian tới.

Còn nhiều trần trở

Thành công của mỗi lứa VĐV không chỉ giúp cho tương lai của các em rạng rỡ hơn mà còn là niềm hạnh phúc không thể đong đếm của người thầy. Tận mắt chứng kiến từng "bước đi" của học trò, hơn ai hết, HLV Nguyễn Thị Hà hiểu những gian khó và hy sinh mà VĐV nữ phải chấp nhận trên bước đường trưởng thành của mình. Vất vả là vậy nhưng cả thầy và trò đều nỗ lực vươn lên với mong muốn góp phần nhỏ bé mang vinh quang về cho quê hương, đất nước. Bên bỉ từ 5 giờ sáng hàng ngày, nắng cũng như mưa, đông cũng như hè, việc tập luyện chưa khi nào gián đoạn.

Tuy nhiên, 13 năm gần bó bộ môn đua thuyền Rowing, trần trở lớn nhất lúc này của HLV Nguyễn Thị Hà là nhiều dụng cụ tập luyện bởi ngoài việc có những ca phải tập vào thời điểm nắng gắt, không

được trang bị từ đầu những năm 2000 nhưng đến nay các VĐV trẻ vẫn phải sử dụng. Chạnh lòng nhất là những khi VĐV được tham gia giải đấu quốc gia, em nào cũng hào hứng mong chờ bởi các em sẽ được tập luyện và thi đấu ở những chiếc thuyền đạt chuẩn, không còn nơm nớp nỗi lo ngấm nước vào thuyền khi đang bơi giữa hồ...

Hiện nay, Thái Bình là một trong số ít tỉnh, thành phố trên toàn quốc có cơ chế riêng cho VĐV thành tích cao, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với thể thao thành tích cao. Đây là nguồn khích lệ, động viên lớn đối với ban huấn luyện cũng như toàn thể VĐV các bộ môn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, mang lại những chiến công, xứng đáng với sự kỳ vọng và tin yêu của người hâm mộ tỉnh nhà. Năm 2023 này, với thành công và dấu ấn thi đấu trong ASIAD 19, tin tưởng rằng, đua thuyền Rowing Thái Bình sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để thêm tỏa sáng.

TÚ ANH



HLV, VĐV đội tuyển đua thuyền Rowing Thái Bình nhận giải nhì toàn đoàn tại giải đua thuyền Rowing vô địch trẻ quốc gia năm 2023.

Trong công tác y tế dự phòng, y tế trường học (YTTH) có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, công tác YTTH hiện đang gặp một số khó khăn do hầu hết nhân viên phụ trách YTTH kiêm nhiệm, ít có chuyên môn về y tế; một số trường còn thiếu phòng y tế riêng.

Từng bước củng cố mạng lưới

Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 430 trường có phòng y tế riêng; hơn 690 trường có cán bộ YTTH, trong đó số cán bộ chuyên trách là 30 và hơn 660 cán bộ kiêm nhiệm. Mạng lưới YTTH được củng cố ở các tuyến. Ở tuyến tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí cán bộ các phòng thực hiện công tác YTTH. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí cán bộ phối hợp với chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức công tác YTTH. Tại tuyến huyện đã bố trí cán bộ phòng giáo dục và trung tâm y tế phối hợp triển khai công tác YTTH trên địa bàn. Tuyến xã, 100% trạm y tế cử cán bộ thực hiện công tác YTTH; các trường có ban chăm sóc sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm YTTH. Bên cạnh đó, nhiều trường đã bố trí phòng y tế. 100% trường có tủ thuốc phục vụ công tác sơ cứu ban đầu.

Y tế trường học vẫn còn khó khăn



Học sinh huyện Thái Thụy được khám bệnh về răng miệng.

công tác kiểm tra vệ sinh môi trường. Các trường đã tổ chức khám sức khỏe, tẩy giun cho học sinh tiểu học, thực hiện chương trình uống vitamin A cho trẻ mầm non. Qua thăm khám, tỷ lệ học sinh mắc các bệnh răng miệng chiếm khoảng 20%, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ chiếm khoảng 16% tổng số học sinh được quản lý sức khỏe.

Khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất

Cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn tỉnh, Trường THCS Bình Minh (Kiến Xương) chưa có cán bộ chuyên trách về YTTH. Để thực hiện công tác YTTH, Trường bố trí cán bộ văn phòng kiêm nhiệm. Bà Bùi Thị Hồng Gấm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Bình Minh chia sẻ: Về cơ sở vật chất, Trường đã bố trí phòng y tế riêng; phòng được trang bị giường, tủ thuốc để thực hiện công tác sơ cứu ban đầu. Song nhiều năm nay Trường chưa có cán bộ chuyên trách về YTTH nên vẫn còn một số khó khăn, nhất là khi xuất hiện dịch bệnh... Tuy nhiên, may mắn

là Trường ở gần Trạm Y tế xã nên khi có ca bệnh đã có sự phối hợp hiệu quả để phòng, chống dịch. Thực tế hiện nay cho thấy hầu hết cán bộ YTTH là giáo viên, kế toán hoặc cán bộ văn phòng của các trường kiêm nhiệm, tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn y còn thấp và chưa được tập huấn công tác YTTH thường xuyên. Phần lớn phòng y tế tại các trường được lồng ghép với các phòng chức năng khác. Tủ thuốc và trang thiết bị y tế tại một số trường chưa đầy đủ, nhất là ở cấp học mầm non. Bên cạnh đó, việc quản lý sức khỏe học sinh tại khối trường mầm non và khối trường THPT chưa toàn diện. Kinh phí thực hiện công tác YTTH còn hạn hẹp.

Nỗ lực nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

Ông Lê Xuân Quảng, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo

dục, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, tập hợp đường đông thời kiểm soát, hạn chế một số yếu tố nguy cơ của các bệnh, tật học đường phổ biến hiện nay, mới đây, ngành y tế và ngành giáo dục đã triển khai một số nội dung hoạt động công tác YTTH năm học 2023 - 2024. Theo đó, cùng với việc kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế học đường, kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện vệ sinh trường học, tình hình sức khỏe học sinh và việc thực hiện công tác YTTH ở các cấp, liên ngành y tế, giáo dục sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh; tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác YTTH tại địa phương và các cơ sở giáo dục; kiểm tra, đánh giá quan trắc môi trường y tế phòng học, phòng làm việc tại một số trường. Bên cạnh đó, liên ngành sẽ chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục trong việc quản lý sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các bệnh tật, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh, tật khác; chủ động phòng, chống dịch trong nhà trường... Mục tiêu là 100% trường học trong tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động YTTH; 100% cán bộ quản lý, cán bộ YTTH được tập huấn về dinh dưỡng học đường; trên 95% trường đạt tiêu chuẩn nếp sống vệ sinh làm sạch môi trường; 100% học sinh và giáo viên được truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống dịch, bệnh, tật học đường...

HOÀNG LANH

Với đạo lý "Thương người như thể thương thân", những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ mới đầu năm nay, ngôi nhà cấp 4 của cựu chiến binh Mai Ngọc Xuyên, xã Đông Xuyên (Tiền Hải) còn khiến vợ chồng ông lo lắng bởi nếu gió lớn, bão to thì vợ chồng ông không biết đi đâu để tránh trú. Thế nhưng, với sự giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng chắc chắn đã được khánh thành, diện tích xây dựng 48m² tổng trị giá hơn 220 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban CHQS huyện Tiền Hải hỗ trợ ngày công, vật chất, còn lại là người thân và nhân dân cùng quyền góp, hỗ trợ. Trong ngày vui khánh thành nhà mới, ông Xuyên không giấu được những giọt nước mắt vui mừng. Ông chia sẻ: Trải qua những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, tôi không may bị thương nặng và được xuất ngũ trở về địa phương. Cứ nghĩ bản thân là đàn ông sẽ gánh vác công việc gia đình, vun vén xây dựng cho vợ con được tổ ấm chắc chắn nhưng việc đó có lẽ là hơi quá sức với tôi, mỗi khi tiết trời đổi là đi chứng kiến tranh tái phát khiến tôi đau như khắp người. Tôi cảm ơn Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tiền Hải cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã giúp đỡ gia đình tôi. Mỗi mái tôi không bao giờ quên.

Giống như ông Xuyên, bà Bùi Thị Khiển, xã Minh Tân (Kiến Xương) giờ đây đã có thể yên tâm sống trong ngôi nhà của mình. Bà Khiển là vợ liệt sĩ Lê Văn Đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn bởi kinh tế chủ yếu dựa vào máy sào ruộng cấy, thu nhập hàng ngày từ việc làm thuê. Ngôi nhà

Những mái nhà ấm tình quân dân

tinh nghĩa của bà được xây dựng trong 4 tháng với diện tích 95m², tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Tân chung tay giúp đỡ. Bà Khiển chia sẻ: Trước kia, mỗi khi đến tết tôi thường chạnh lòng vì nhà mình xuống cấp quá rồi, con cháu sang thăm nhưng cũng không có chỗ để ngồi nói chuyện. Từ ngày về nhà mới tôi sung sướng lắm, không phải lo mỗi khi có mưa bão, người thân trong gia đình cũng thường xuyên tới thăm hơn. Nhờ có ân tình của cán bộ, chiến sĩ mà giờ đây tôi được vui sống tuổi già, tôi xin cảm ơn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 480 triệu đồng, ban CHQS các huyện, thành phố giúp đỡ các hộ được xây nhà tình nghĩa về ngày công cũng nhiều vật dụng thiết bị. Ngoài ra, Bộ CHQS

tỉnh còn tổ chức thăm, tặng quà 58 tập thể, 1.105 đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán; trao 24 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ. Một số đơn vị tiêu biểu như Ban CHQS các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà, Kiến Xương và thành phố Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiện nguyện như khánh thành nhà tình nghĩa trị giá 106 triệu đồng, trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 45 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, trao kinh phí hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp 27/7. Ngoài ra, trong chương trình "Lực lượng vũ trang tình đồng hành cùng cấp lá yêu thương, hướng tới học sinh nghèo vượt khó", Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ đầu 36 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/cháu/

tháng cho đến khi học xong trung học phổ thông.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Những đóng góp, hy sinh của các thế hệ quân và dân Thái Bình trong các cuộc kháng chiến luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh ghi nhớ và biết ơn. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, xây đắp lên những mái nhà ấm áp tình quân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chăm lo cho những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, cùng toàn tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

TIẾN DAT



Các chiến sĩ tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.